

รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๔

อิสราเอลผ่อนปรนกฎการนำเข้าสินค้า กระตุ้นการแข่งขัน ลดค่าครองชีพ

กระทรวงเศรษฐกิจอิสราเอลกล่าวว่าสินค้าหลายพันรายการที่ได้รับมาตรฐานสากลแล้ว เช่น ไบร่บรอง มาตรฐานจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป อาจไม่ต้องได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามกฎระเบียบภายในประเทศ อีกต่อไป นับเป็นการลดภาระด้านกฎระเบียบ อำนาจความสะดวกในการนำเข้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ นำเข้าที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มการแข่งขันในตลาดและทำให้ผู้นำเข้าได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปกฎระเบียบ คาดว่าจะเพิ่มอุปทาน [ของสินค้า] จำนวนผลิตภัณฑ์และจำนวนผู้นำเข้ารายใหม่ และส่งผลในการลดราคาค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค ซึ่งแต่เดิมขั้นตอนมาตรฐานการรับรองในท้องถิ่นใช้เวลานาน คิดเป็นต้นทุนสำหรับผู้นำเข้ารวมกัน เป็นล้านเชกเกิลต่อปี การปฏิรูปนี้ จะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้นำเข้าอย่างมาก และคาดว่าจะส่งผลทันทีในการลดราคาให้ ผู้บริโภค การผ่อนปรนกฎดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

การผ่อนปรนกฎระเบียบจะนำไปใช้กับสินค้ารายการต่างๆ เช่น แวนตาและแวนกันแดด จักรยานสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ซ้อนส้อมเซรามิกและแก้ว แบตเตอรี่รถยนต์ เพลเด็กและรถเข็นเด็ก ของเล่นสำหรับเด็กอายุมากกว่า ๓ ปี เครื่องล้างจาน เครื่องปรับอากาศ , เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า เป็นต้น ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน เช่น สินค้าบางรายการจะได้รับการทดสอบมาตรฐานโดยสังเขป เช่น การมีตะกั่ว ในขณะที่บางรายการจะต้องได้รับการตรวจสอบแบบสุ่มหนึ่งชิ้นต่อล็อตที่จัดส่ง และบางรายการอาจจะกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องแสดงไบร่บรองการปฏิบัติตามมาตรฐานเท่านั้น

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาผ่อนปรนกฎระเบียบในการนำเข้ารถยนต์ ตามรายงาน อิสราเอลมีผู้นำเข้ารถยนต์โดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต (official car importers authorized by carmakers) ๑๔ ราย และผู้นำเข้ารถยนต์แบบคู่ขนาน (parallel car importers) อีก ๓๕ ราย ซึ่งซื้อยานพาหนะโดยตรงจากตัวแทนจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ แต่ผู้นำเข้าแบบคู่ขนานนั้นต้องเผชิญกับขั้นตอนทางศุลกากรที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งกฎระเบียบที่ผ่อนคลายเป็นอาจช่วยให้ผู้นำเข้ารถยนต์แบบคู่ขนานแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากขึ้นและลดต้นทุนการนำเข้า

ที่มา : www.timesofisrael.com 5 January 2022

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

การผ่อนปรนมาตรฐานการนำเข้าสินค้าอาจส่งผลต่อการนำเข้าสินค้าจากไทยไม่มากนัก เนื่องจากเป็นมาตรฐานสำหรับนำเข้าสินค้าจากทุกประเทศ อย่างไรก็ตาม มีสินค้านำเข้าสำคัญจากไทยหลายรายการที่ได้รับการผ่อนปรนเช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งสินค้าจากไทยก็ยังคงต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานสากลในราคาที่สามารถแข่งขันได้

สศต. ณ กรุงเทลอาวีฟ

๖ ม.ค. ๖๕

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆและโดยทางใด